



ดร.โลบี ส.ส. ครรชิต แบบกั๊ดไม่ปล่อย [ออกหมายเรียก](#) รอบ 3 แล้ว พุ่งนี้ไม่มา เตรียมยื่น [ศาลา](#) ขอ [หมายค้น](#) วันจันทร์หน้า

พ.ต.อ.จำแลง สุดใจ ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า หลังจากที่ ทาง [พนักงานสอบสวน](#) มี หมายเรียก นายครรชิต ทับสุวรรณ สส. จังหวัดสมุทรสาคร [เขต 1](#) [ผู้ต้องหา](#) [ฆ่า](#)

นายอุดร ไกรวัฒน์สรณ์ นายอ.อบจ.สมุทรสาคร ไปแล้ว 2 ครั้ง ในวันพุธที่ 4 มกราคม ทางตำรวจ จะทำการ ออกหมายเรียก ครั้งที่ 3 ไปยัง นายครรชิต ทับสุวรรณ เพื่อให้มา อารูบป็น ขนาด.40 กับ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า วิโก้

[ที่ครอบครองอยู่](#)

มามอบให้กับ พนักงานสอบสวน ภายใน วันศุกร์ที่ 6 มกราคม หากครบกำหนดแล้ว นายครรชิต ยังเพิกเฉย ทางตำรวจ จะนำเสนอ ขอหมายค้น จากศาล จังหวัดสมุทรสาคร อีกครั้งหนึ่ง เป็นการขอหมายค้น ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 55

นอกจากนี้ ในเรื่องของ [พยานสำคัญ](#) ที่ทางตำรวจ ได้มาหลายปาก ล้วนเป็น พยานที่สามารถชี้เอาผิด นายครรชิตได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ ประจักษ์พยาน ซึ่ง นอกจาก นายทองพูน คนขับรถของ [ผู้ตาย](#) ที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ และ เสนอข้อมูลกับ คนร้าย ไม่มีเหตุอันใด ที่จะมาปรักปรำ นายครรชิต เพราะ หลังเกิดเหตุ นายทองพูน ได้ให้การต่อ เจ้าพนักงานตำรวจ ทันที ในวันเดียวกัน ซึ่ง ในภาวะผู้ที่ตกใจ กับเหตุการณ์ ดังกล่าว ไม่มีเหตุอันควร ที่จะต้องมาบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะ มือปืน ที่ลงมือ เป็น ผู้ที่ นายทองพูน รู้จักเป็นอย่างดี และ จำได้แม่นยำ

ส่วน ประจักษ์พยานสำคัญ ที่มีความชัดเจน มากกว่า นายทองพูน อีกปากหนึ่ง ก็คือ พยาน ที่อยู่ในบ้มน้ำมัน ขณะเกิดเหตุ ซึ่ง ยังเป็น [เยาวชน](#) ไม่เคยรู้จักกับ นายครรชิต มาก่อน และ ไม่รู้ด้วยว่า นายครรชิต เป็น สส. ของ จ.สมุทรสาคร อีกทั้ง ไม่มีส่วนได้เสีย กับ ผู้ตาย และ ผู้ต้องหา ซึ่ง พยานดังกล่าว ทาง พนักงานสอบสวน ได้นำเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำ ในฐานะ พยาน อย่างครบถ้วน

[กระบวนการการสอบปากคำเยาวชน](#)

ที่ต้องมี หน่วยงานหลายหน่วย เข้ามาร่วมการสอบสวน ไม่ใช่ว่า พยาน จะมาให้ปากคำ กับตำรวจ เท่านั้น ซึ่ง ผลที่สอบสวนออกมา ได้พบว่า พยาน สามารถชี้รูปภาพ ของ ผู้ที่ลงมือสังหาร นายอุดร ได้อย่างแม่นยำ ก็คือ ภาพถ่าย ของ นายครรชิต ทับสุวรรณ สส. เขต 1 จ.สมุทรสาคร ซึ่ง ตรงกับ คำให้การของ นายทองพูน รวมไปถึง พยาน คนอื่นๆ อีกหลายคน รวมไปถึง พยาน ที่เห็นรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า วิโก้ คันที่ก่อเหตุ แล่นออกจาก บ้มน้ำมัน ซึ่ง หมายเลขทะเบียน ก็ตรงกันกับ รถของ นายครรชิต ที่ ครอบครองอยู่ ฉะนั้น ถ้า นายครรชิต จะปฏิเสธ ก็ไม่เป็นไร ก็ขอให้นำรถ กับ อารูบป็น มาให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบ เพื่อ แสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็จบเรื่องเท่านั้นเอง